

Số: 14 /KH-THPTPBC

Nam Dong, ngày 13 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trường THPT Phan Bội Châu

Căn cứ Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Công văn số 44/SGDDĐT-GDCTXCTTT, ngày 10/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông;

Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030”, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Tiếp tục tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh góp phần xây dựng thể hệ học sinh có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao.

Khơi dậy trong học sinh tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Giáo dục học sinh một cách toàn diện nhằm phát huy tính tích cực, tinh thần “*Tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc*” sánh vai với các cường quốc năm châu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao nhận thức của học sinh và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên trong và ngoài nhà trường để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho học sinh.

Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên trong nhà trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Lồng ghép các nội dung trọng tâm của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh trong các hoạt động giáo dục của nhà trường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030”.

Trực tiếp chỉ đạo và triển khai phối hợp với Công đoàn và Đoàn Thanh niên về những nội dung cụ thể của kế hoạch.

Phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện, công an xã trong việc triển khai tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo tồn văn hóa di sản trên địa bàn nhằm phát huy truyền thống tự hào dân tộc.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch của các bộ phận.

2. Đối với Ban chấp hành Công đoàn

Phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung của Kế hoạch số 06/KH-UBND, ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến công đoàn viên trong nhà trường.

Lồng ghép các nội dung trọng tâm của Kế hoạch trong các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức.

3. Đối với Ban chấp Đoàn Thanh niên

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong việc thực hiện các nội dung trọng tâm của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh.

Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh.

4. Đối với đội ngũ giáo viên

Tiếp tục nghiên cứu lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp dạy học để lồng ghép việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng;

Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các quy định của cấp trên về việc triển khai các văn bản quy định của cấp trên đến học sinh bằng nhiều hình thức;

Phối hợp với cha mẹ học sinh trong quá trình giáo dục học sinh nhất là đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

5. Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tăng cường công tác phối hợp với Lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành đoàn trong việc giáo dục học sinh;

Tăng cường giáo dục học sinh trong các hoạt động kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng tham gia giao thông, phòng chống đuối nước, bạo lực học đường, sức khỏe sinh sản vị thanh niên.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022-2030” của trường THPT Phan Bội Châu. Yêu cầu: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDTXCTTT Sở (để b/c);
- CĐ, ĐTN (để p/h và t/h);
- CBGV-NV (để t/h);
- Đăng Website nhà trường;
- Lưu: VP./.

HIỆU TRƯỞNG

Vương Xuân Trung